

'เอเชีย ไบโอมอส' ยื่นฟ้องต่อ ก.ล.ต. ลุยเทรดเอ็มเอไอ

กันหุน - "เอเชีย ไบโอมอส" ยื่นฟ้องต่อสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว เพื่อเสนอขายไอพีโอ 75 ล้านหุ้น หวังระดมทุนขยายธุรกิจจัดหาและจัดจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวล → **อ่านต่อหน้า 31**

ABM

(ต่อจากหน้า 32)

นางศรัณยา กระแสเคียร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซจแคปปิตอล จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท เอเชีย ไบโอมอส จำกัด (มหาชน)เปิดเผยว่า บริษัทได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล หรือ ฟILING ของ บริษัท เอเชีย ไบโอมอส จำกัด (มหาชน) หรือ ABM ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. ไปแล้ว เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก หรือ IPO จำนวน 75 ล้านหุ้น คิดเป็น 25.00% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออก และเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลังจากเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ มีมูลค่าที่ตราไว้ หรือ พาร์ที่ 0.50 บาทต่อหุ้น

โดยในปัจจุบันเอเชีย ไบโอมอส มีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 150 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 300 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น โดยมีหุ้นเรียกชำระแล้ว 112.50 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 225 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น

● เล็งขยายพื้นที่เก็บปาล์ม

ทั้งนี้หลังจากการเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เอเชีย ไบโอมอส มีแผนลงทุนในการขยายพื้นที่เก็บรวบรวมกะปาล์มเพิ่มเติม

ในประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซียและลงทุนจัดตั้งโรงงานผลิตชีวมวลอัดแท่งกับบริษัทร่วมทุนบริเวณภาคใต้ รวมถึงลงทุนจัดตั้งโรงงานผลิตไม้สับ และโรงงานผลิตชีวมวลอัดแท่งที่ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

นางสาวธัญญาดา ควรสถาพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชีย ไบโอมอส จำกัด (มหาชน) หรือ ABM กล่าวว่า เราเป็นผู้ให้บริการจัดหาและจัดจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวลหลากหลายประเภท ให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมในหลายสาขาธุรกิจซึ่งมีความต้องการใช้พลังงานเชื้อเพลิงชีวมวลในกระบวนการผลิต ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยการตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว และเชื้อเพลิงชีวมวลที่หลากหลาย ให้ความสำคัญด้านคุณภาพและมีปริมาณเชื้อเพลิงชีวมวลที่สามารถส่งถึงลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ พร้อมด้วยระบบโลจิสติกส์ที่ตอบโจทย์รวมทั้งการบริการหลังการขายที่มีคุณภาพ

การเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จะทำให้ ABM มีมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับของลูกค้า และคู่ค้าของบริษัท อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มโอกาสในการขยายช่องทางในการดำเนินธุรกิจเพื่อการพัฒนา และเพิ่มศักยภาพของบริษัทให้มีความมั่นคง และยั่งยืนในอนาคต